

เลี้ยงปลามงคลเสริมโชคลาภ

■ นำเสนอเมื่อ 18 ก.ค. 2552

เปิดพุทธศักราชใหม่รับปีหนูมาได้ไม่นาน ว่าแล้วช่วยเสริมดวงเสริมบารมีตลอดปีกันดีกว่า แต่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับหนูแต่อย่างใด เป็นเรื่องปลาซึ่งปัจจุบันนิยมเลี้ยงมากขึ้น นอกจากเพลินตาเพลินใจแล้วยังช่วยฝึกสมาธิให้เป็นคนสุขุมเยือกเย็น และมีความเชื่อว่าช่วยเสริมโชคลาภและสิริมงคลแก่ผู้เลี้ยงด้วย

ปลามงคลที่ช่วยเสริมดวงเสริมบารมี ที่นิยมเลี้ยงมี 4 ชนิด ได้แก่ **ปลาเงินปลาทอง, ปลามังกร, ปลาคาร์ฟ และปลาหมอสี** ซึ่งอย่างหลังนิยมเลี้ยงมากกว่าชนิดอื่น เพราะเป็นปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มลักษณะตรงตามความเชื่อในเทพเจ้าของชาวจีน **“ฮก ลก ซัว”** ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง สมบูรณ์ และยั่งยืน อีกทั้งโดยตัวของปลาหมอสีมีเส้นที่ชวนหลงใหลด้วยสีสันที่ดึงดูดใจ นิสัยรักสงบแม้จะติดความหวงแหนในอาณาเขตของตัวเองไปบ้าง แต่ก็มีความอดทนสูงเช่นกัน!

วิทยุรีย์ เทียนรุ่งศรี ประธานชมรมผู้นิยมปลาสวยงาม ประเทศไทย บอกว่า ปลาหมอสีมีหลายพันธุ์ แต่ที่กำลังนิยมทั้งในและต่างประเทศคือ **“ปลาหมอสีครอสบริด”** เนื่องจากพัฒนาสายพันธุ์กระทั่งมีสีระลวดลายและสีสันที่งดงาม หัวโหนกกลมใหญ่อันเป็นลักษณะเด่น ยิ่งใหญ่ยิ่งดี หมายถึงการมีอายุยืนยาว ทรัพย์สินมากถน สวนสีของตัวปลาเป็นสีแดง หมายถึงความเป็นสิริมงคล เม็ดมุกบนตัว โดยเฉพาะบริเวณหัวหมายถึงความสว่างสดใส รุ่งเรือง อีกทั้งลวดลายบนตัวปลาหมอสีครอสบริดหากมองดีๆแล้วจะเหมือนอักษรจีนคำว่า **“ฮวด”** ซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง ทำให้ยิ่งเป็นที่นิยมเพิ่มทวีคูณ

ปลาหมอสีครอสบริด มีหลายสายพันธุ์ ที่รู้จักมากที่สุดคือพันธุ์ฟลาวเวอร์ฮอน บางตัวมีตัวอักษรจีนปรากฏบนลำตัว อีกทั้งชื่อยังพ้องเสียงกับคำว่า **“ดอกเหมย”** หมายถึงดอกไม้สิริมงคล ส่วนคำว่า **“ฮอน”** หมายถึง ความมีชื่อเสียงโด่งดัง, พันธุ์กัมพูชา พัฒนามาจากสายพันธุ์ฟลาวเวอร์ฮอน ลำตัวป้อมกลม หัวมีโหนกใหญ่คล้ายหยดน้ำ แกมมูย, พันธุ์ชินสไปร์ม พันธุ์นี้หน้าสั้น ลำตัวสีแดงมากและลอกสีตัวได้ นิสัยขี้เล่น และพันธุ์เท็กซัส เพราะมีหลากสี ทั้งน้ำตาลอ่อน เขียวฟ้า แดง แกมมีลายมุกเต็มตัว

เชื่อกันว่าปลาหมอสีมีความเกี่ยวพันกับหลักโหราศาสตร์ ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ หากโชคดีก็จะเจอตัวที่มีครบทั้ง 4 ธาตุ ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งปลาหมอสีเลยก็ว่าได้ ตัวที่มีสัญลักษณ์ของธาตุไฟ หมายถึงความฉลาด กระตือรือร้น, ธาตุดิน คือความสุขุมไตร่ตรองถวนถึ, ธาตุลม คือสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ และธาตุน้ำ หมายถึงการทำงานที่ว่องไว รวดเร็ว ดานหัวของปลาหมอสีครอสบริดที่เป็นโหนก ยิ่งใหญ่ยิ่งเสริมบารมีช่วยเกื้อหนุนให้ผู้เลี้ยง โดยคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเสริมदानสติปัญญา, วันจันทร์ ช่วยป้องกันการเสื่อมเสีย, วันอังคาร ทำให้มีผู้คนรักใคร่ มีผู้หวังดี, วันพุธช่วยให้ความมานะอดทน, วันพฤหัสบดี ช่วยเสริมความสำเร็จदानการงาน มีโชคลาภ, วันศุกร์ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง และวันเสาร์ ช่วยเสริมรายได้และทรัพย์สินให้พอกพูน

นอกจากการเลี้ยงปลามงคลแล้ว บ้านของปลาต้องมาช่วยเสริมกันและกัน
ตั้งนั้นตู้ปลาที่ถูกหลักฮวงจุ้ยจึงมีส่วนจำเป็นเพื่อช่วยเสริมเสริมทรัพย์สินเงินทองเข้าบ้าน
ควรเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแสดงถึงธาตุไม้ ช่วยเสริมเจ้าบ้านให้เจริญก้าวหน้า วางตู้ปลาในทิศธาตุน้ำของบ้าน
ถ้าอยู่ในทิศที่มีประตูใหญ่จะดีเป็นพิเศษ ในตู้ต้องมีกระแสน้ำไหลเวียน
หมายถึงการหมุนเวียนเงินทองไหลเข้ามาเรื่อยๆ ส่วนจำนวนปลาตามนิยมคือเลขมงคล 1,4 และ 9
แต่ถ้าเลี้ยงปลาหมอสี่ครีบควรรเลี้ยงเพียงตุลละ 1 ตัว เพราะธรรมชาติปลาชอบหวงอาณาเขต
และการเลี้ยงตัวเดียวจะทำให้เห็นตัวอักษรจีนเด่นชัดขึ้น

ขอบคุณที่มาข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์